



# ข่าวคณะกรรมการธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑ E-mail edu.parliament@gmail.com



เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ห้องประชุม  
กรรมาธิการ N 405 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการศึกษา  
สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาติดตามผลการ  
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สืบเนื่องจากคณะกรรมการได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ  
การดำเนินการพิจารณาติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนเงินให้  
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น  
เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในส่วน  
ของการโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนให้แก่นักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืม ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จึงได้เชิญบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  
ประกอบด้วย ผู้แทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และคณะผู้ร้องเรียน ดังนี้



นายจตุพร ใจกล้า นายฐิรวิวัฒน์ แพบทัน และนายกิตติวัฒน์  
อึ้งเจริญ ในฐานะผู้ร้องเรียน ได้มาชี้แจงให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อ  
ที่ประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สืบเนื่องจากนิสิตนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยได้แจ้งปัญหา  
การโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนล่าช้าของกองทุนเงินให้กู้ยืม  
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงขอความ  
อนุเคราะห์ตรวจสอบความล่าช้าการโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
(กยศ.) ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนจากรอบของการโอนเงิน  
ค่าครองชีพ และโปรดพิจารณาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ ๑) พิจารณาให้ประชาสัมพันธ์ หรือแถลงการณ์  
ต่อสาธารณชนทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาความล่าช้าของการโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนเพื่อลด  
ความกังวลใจและคลายข้อสงสัยให้กับผู้กู้ยืมเงิน ๒) พิจารณายกเลิกหรือลดการกำหนดคุณสมบัติให้ผู้กู้ต้องทำ  
กิจกรรมจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ปรับเปลี่ยนแนวทางการกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ให้เหมาะสม  
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ๓) พิจารณาลดขั้นตอนหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการยื่นเอกสารประกอบ  
การยื่นคำขอกู้เพื่อก่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการกู้ยืมและเป็นการช่วยเหลือนิสิตได้อย่างเหมาะสม  
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และ ๔) เร่งรัดการโอนเงินค่าครองชีพ  
และค่าเล่าเรียนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้แก่นิสิต  
นักศึกษาโดยเร็ว

นางสาวนันท์วัน วงศ์จรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืม  
เพื่อการศึกษา ได้ชี้แจงให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม  
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้





# ข่าวคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑ E-mail edu.parliament@gmail.com



กรณีปัญหาความล่าช้าของการโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนยอมรับว่าเกิดขึ้นจริง ซึ่งแต่ละกรณีก็เกิดปัญหาไม่เหมือนกัน และมีปัญหาเกิดขึ้นทุกปี แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบปัญหามากกว่าทุกปี เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผู้กู้ยืมเป็นจำนวนมากประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ สถานศึกษาจึงมีมาตรการปรับลดค่าเทอมให้แก่แก่นักเรียนนักศึกษาทำให้ กยศ. ต้องปรับกระบวนการให้กู้ยืมเงิน ปัจจุบันผู้กู้ส่วนใหญ่ได้รับโอนเงินค่าครองชีพไปแล้ว คงเหลือบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการโอนเงิน เนื่องจากมีสาเหตุสำคัญจากเอกสารที่ส่งมาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือสถานศึกษายังไม่ได้ส่งเอกสารกู้ยืมให้ กยศ. หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร ซึ่งปกติเมื่อได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้วจะดำเนินการโอนเงินค่าครองชีพให้ภายใน ๗ วัน ดังนั้น เพื่อลดความล่าช้า การโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนดังกล่าว กยศ. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แก่สถานศึกษาและผู้กู้ยืมเงิน โดยผู้กู้ยืมต้องดำเนินการในระบบ e-studentloan ด้วยตนเอง รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล รวมถึงเอกสารของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนยื่นสถานศึกษา และสถานศึกษาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะ ที่เวลากำหนด ต้องดำเนินการในระบบ e-studentloan ให้ครบทุกขั้นตอนและต้องตรวจสอบเอกสารการกู้ยืม ของผู้กู้ทุกรายให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่ง และควรทยอยส่งเอกสารการกู้ยืมแทนการส่งจำนวนมากในคราวเดียว ส่วนกรณีการกำหนดให้ผู้กู้ยืมต้องมีชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา คิดโดยเฉลี่ยแล้ว ๓ ชั่วโมงต่อเดือน ซึ่ง กยศ. ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้กู้ยืมโดยสามารถทำกิจกรรม จิตสาธารณะได้อย่างหลากหลายทั้งในส่วนจากรูปแบบและช่องทางในการทำกิจกรรม อีกทั้งนักเรียน และนักศึกษาสามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตสาธารณะผ่านทาง website ของ กยศ. ซึ่งมีกิจกรรมให้ร่วม หลายโครงการ เช่น โครงการที่ กยศ. ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ควรเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการ หลักเกณฑ์การกู้ยืม รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจงโดยเร็ว เกี่ยวกับสาเหตุความล่าช้าของการโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียน เพื่อลดความกังวลใจและคลายข้อสงสัย ให้กับผู้กู้ยืมเงิน และเร่งโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้แก่นิสิตนักศึกษา โดยเร็ว รวมทั้งประเด็นการกำหนดคุณสมบัติให้ผู้กู้ต้องทำกิจกรรม จิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่กำหนดให้ผู้กู้ต้องทำ กิจกรรมจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมปีละไม่ต่ำกว่า ๓๖ ชั่วโมง จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบและช่องทาง ในการทำกิจกรรมอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งมีความพร้อมที่แตกต่างกัน



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา  
สภาผู้แทนราษฎร  
กลุ่มงานคณะกรรมการการศึกษา  
วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕  
ข้อมูล ณ เวลา ๑๖.๕๓ นาฬิกา